

Số: 60/KH – MNPLXMN

Mường nhà, ngày 12 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH **Vận động tài trợ năm học 2023-2024**

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn 2112/UBND-GDĐT, ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn 989/PGDĐT-CV, ngày 28/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023-2024;

Thực hiện Công văn số: 1040/PGDĐT- GDMN ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo - giáo dục mầm non về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023 - 2024;

Căn cứ kế hoạch phát triển nhà trường năm học 2023-2024 và xét tình hình thực tế của nhà trường.

Trên cơ sở thực tế về nhu cầu "cần" và "đủ" để đảm bảo cho việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của trường Mầm non Pu Lau xã Mường nhà (có Thuyết minh dự toán chi tiết kèm theo);

II. Mục đích

Hiện tại trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ vì vậy nhà trường huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường nhằm tăng cường sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường phục vụ cho công tác GD của trường mầm non Pu Lau xã Mường nhà;

Nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể, cộng đồng xã hội, phụ huynh học sinh ở các điểm bản về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Xác định rõ vai trò trách nhiệm nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục;

Tham mưu tốt cho cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Thực hiện công tác duy trì và nâng cao các tiêu chí chuẩn phổ cập GDMNCTNT;

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương, cộng đồng có trách nhiệm vận động các tổ chức thực hiện mục tiêu GD;

Phối hợp với ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể nhà trường trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ cơ sở vật chất của nhà trường;

Việc huy động nguồn đóng góp phải đảm bảo đúng nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, công khai, đúng mục đích trong thu, chi nguồn vận động tài trợ.

Việc quản lý thu, chi đúng theo nguyên tắc tài chính.

III. Thực trạng về cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục của nhà trường

Năm học 2023-2024 trường mầm non Pu Lau xã Mường nhà có 7 nhóm, lớp với 162 học sinh.

Số phòng: 7 phòng học, 04 bếp ăn bán trú (2 bếp bán kiên cố, bếp tạm: 2), 06 phòng hiệu bộ, hành chính văn phòng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học.

- Một số bảng biểu, tranh ảnh tuyên truyền bị bạc, hỏng do sử dụng qua thời gian, không đảm bảo nội dung tuyên truyền,

- Cơ sở vật chất điểm Hội hương giành cho các hoạt động của trẻ xuống cấp và chưa đủ diện tích, Bếp ăn bán trú của điểm Khon Kén, Pha Lay xuống cấp nhiều. Trung tâm trường chưa có khu riêng cho trẻ hoạt động trải nghiệm. Một số đồ chơi hư hỏng cần được sửa chữa, không đảm bảo an toàn cho hoạt động của trẻ.

Năm học 2023-2024 tiếp tục thực hiện triển khai chuyên đề "Trường Mầm non hạnh phúc - lấy trẻ làm trung tâm" theo kế hoạch nhà trường cần phải bổ sung một số nội dung của chuyên đề đáp ứng yêu cầu cảnh quan an toàn, lành mạnh, thân thiện; các chuyên đề khác cùng đồng hành triển khai thực hiện trong năm học; công tác tuyên truyền giữa nhà trường, các nhóm, lớp với các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội về các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

IV. Về nguồn kinh phí

Nguồn ngân sách nhà nước cấp 2023:

Chỉ đủ chi lương, chuyên môn nghiệp vụ và các khoản chi thường xuyên của nhà trường.

Ngoài ra chưa có các nguồn thu nào khác.

Nguồn ngân sách địa phương: Không có

Như vậy nguồn kinh phí năm học 2023 - 2024 trong ngân sách của nhà trường và địa phương không có để thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, tôn tạo cảnh quan môi trường; hỗ trợ phục vụ các hoạt động phong trào, các cuộc thi, hội thi của học sinh.

V. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh của trường mầm non Pu Lau xã Mường nhà huyện Điện Biên

VI. Hình thức huy động các nguồn vận động tài trợ

Cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh trường mầm non Pu Lau xã Mường nhà, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn xã Mường nhà.

Ứng hộ trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức đóng góp cụ thể.

VII. Cách thức tổ chức thực hiện

2.1. Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024 (*Thuyết minh dự toán kinh phí và mức chi cụ thể*).

- Lập kế hoạch công việc nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động tự nguyện, cách thức tổ chức thực hiện và dự kiến sử dụng số tiền huy động được. (*Thuyết minh dự toán kinh phí và mức chi cụ thể*).

2.2. Tham mưu và xin ý kiến của UBND xã Mường nhà về chủ trương và Kế hoạch vận động tài trợ, quản lý kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Trình Phòng Giáo dục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ.

2.3. Tổ chức họp giữa Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng sư phạm nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh để triển khai Kế hoạch vận động tài trợ và thống nhất chủ trương thực hiện kế hoạch. (*Có biên bản kèm theo*).

- Công khai Kế hoạch để tranh thủ thêm sự tham gia ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong toàn trường.

2.4. Quyết định thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục: Trưởng ban là đ/c phó Hiệu trưởng; Phó trưởng ban là đ/c Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp, đại diện hội cha mẹ học sinh mỗi nhóm, lớp làm thành viên.

2.5. Ban vận động gửi thư đến các tổ chức cá nhân về việc vận động đóng góp tự nguyện nhằm tăng cường cơ sở vật chất, hoạt động phong trào của học sinh.

2.6. Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của trường, bảng thông báo trong trường (được cập nhật kịp thời trong thời gian vận động tài trợ).

2.7. Lập thủ tục thu vào quỹ nhà trường số tiền thu được mở sổ sách kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền được tài trợ.

2.8. Nhà trường quản lý việc sử dụng kinh phí, tiến hành các công việc để thực hiện mua sắm, tu sửa hoặc xây dựng theo kế hoạch và đảm bảo theo các quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã Mường nhà, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Nhà trường và Ban vận động có thư cảm ơn đối với các tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả về các hạng mục mua sắm, xây dựng đã thực hiện được.

2.10. Tiến hành thủ tục nhập tài sản của nhà trường sau khi thực hiện xong.

VIII. Thuyết minh dự trù kinh phí vận động tài trợ

1. Tổng dự toán kinh phí vận động tài trợ hoạt động học tập, phong trào thi đua khen thưởng: 12.600.000 đồng.

2. Tổng dự toán kinh phí vận động tài trợ nhằm hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan môi trường: 27.400.000 đồng.

Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Tổ chức các hoạt động trải nghiệm: Trung thu, Bánh trưng xanh, Bản sắc dân tộc quê em, Phục vụ hoạt động văn nghệ học sinh.....),	Dự kiến		5000.000	5.000.000
2	Khen thưởng, tổ chức các hội thi, giao lưu của trẻ trong năm học cấp trường, cấp cụm.	Dự kiến		4.500.000	4.500.000
3	Trang trí các khu vực môi trường trong và ngoài lớp của nhà trường.	Dự kiến		3.100.000	3.100.000
4	Chi mua cát, xi măng làm mới và sửa chữa lại sân điếm Hồi Hương và bếp điếm Khon Kén, Pha Lay	Dự kiến		27.400.000	27.400.000
Tổng cộng chi					40.000.000

Trên đây là kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023 – 2024 của Ban đại diện CMHS và trường mầm non Pu Lau xã Mường nhà. Đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm, lớp căn cứ kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động đến các tổ chức xã hội, phụ huynh, nhân dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ cho hoạt động giáo dục của nhà trường đạt kết quả cao nhất./.

P. HIỆU TRƯỞNG



Ni Chi Khánh